



วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2553

"พาณิชย์"ชี้ราคาข้าวกระเตื้อง โรงสีหนุนแผนระบายรัฐต่อรัฐ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดมาตรการแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำผ่านวิธีการนำข้าวเก่าแลกข้าวใหม่เสร็จสิ้นแล้ว แต่อาจไม่ทันเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (23 มี.ค.) เนื่องจากที่ประชุมต้องการพิจารณาเฉพาะวาระปกติ ทำให้ต้องเลื่อนออกไป

นายยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเริ่มปรับตัวดีขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความชัดเจน แผนจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทย ที่ไม่ระบายข้าวอย่างแน่นอนในขณะนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการข้าวเก่าแลกข้าวใหม่ จะระบุถึงขั้นตอนการแลกข้าวออกไปจากโกดังรัฐ การกำหนดพื้นที่ว่าควรเป็นพื้นที่ส่วนใด สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงกำหนดโรงสี ที่จะได้เข้าร่วมโครงการด้วย

ส่วนราคาอ้างอิงข้าว วันที่ 22-28 มี.ค. 2553 ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,006 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงครั้งก่อน ที่ต้นละ 8,919 บาท โดยครั้งนี้มีอัตราชดเชยต้นละ 994 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ต้นละ 10,317 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,374 บาทไม่ต้องชดเชย

นายชาญชัย รัชนีชานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หากรัฐต้องการให้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้และรัฐไม่ต้องมีภาระจ่ายเงินชดเชยสูง ควรเร่งเดินหน้านโยบายที่会让โรงสีซื้อข้าว ในราคานำตลาดต้นละ 300 บาท เป็นสิ่งที่โรงสีสมัครใจซื้อเอง โดยมีสิทธิการนำไปแลกข้าวเก่ารัฐในสัดส่วนที่เหมาะสม

นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กล่าวว่า กรณีที่นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำคณะโรดโชว์ขายข้าวรัฐต่อรัฐใน 10 ประเทศนั้น ตนเพิ่งทราบข่าวนี้ ซึ่งจะเรียกนางพรทิภา เข้ามาหารือเหตุผลการระบายข้าวรอบนี้

นายปราโมทย์ วาณิชชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย และกรรมการ กขช. ระบุว่า ตนเห็นด้วยกับการเดินทางไปโรดโชว์การระบายข้าว ซึ่งการขายจริงๆนั้นแม้จะได้ราคาไม่สูงเท่าราคาตลาด แต่ราคาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงราคาข้าวในตลาดโลก เพราะถือเป็นการซื้อขายในราคามิตรภาพ ซึ่งจะไม่ส่งผลทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกกลดต่ำลงมา

อย่างไรก็ตาม ตนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดกระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดเป้าหมายระบายข้าวไว้ที่ 2 ล้านตัน แทนที่จะไปเจรจาให้แก่ประเทศผู้ซื้อก่อนว่าจะขายกี่ตันและในปริมาณเท่าใด จึงค่อยมาแถลง ซึ่งการขายข้าวต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ไม่เปิดช่องให้มีการลักไก่นำข้าวในสต็อกของรัฐไปปล่อยขายในราคาถูก แล้วหวังส่วนต่างจากการหักค่าหัวคิว 500-1,000 บาทต่อตัน เข้ากระเป๋าพนักงานการเมือง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์ควม"ไทรรงค์"โรดโชว์ขายข้าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมแผนนำคณะภาครัฐและเอกชน เดินทางจำหน่ายข้าวในต่างประเทศ รวมทั้งการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เสนอ นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา โดยจะเดินทางตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.-

พ.ค.นี้ รวม 6 ครั้งใน 10 ประเทศ โดยตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวได้กว่า 2.06 ล้านตัน เป็นการส่งออกข้าวจากรัฐ 940,000 ตัน และข้าวจากเอกชน 1,120,000 ตัน "การเดินทางครั้งนี้ เป็นการระบายข้าว ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เพื่อลดภาระสต็อกข้าวของรัฐ" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับแผนการเดินทางโรตโซว์ ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.นี้ ไปประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีเป้าหมายที่จะขายข้าวให้อินโดนีเซีย โดยเป็นข้าวขาวจากเอกชน 2 แสนตัน ปลายข้าว 80,000 ตัน ส่วนข้าวเหนียวจากรัฐ 50,000 ตัน และเอกชน 80,000 ตัน ส่วนมาเลเซียมีเป้าหมายที่จะขายข้าวขาวจากรัฐ 2 แสนตัน จากเอกชน 150,000 ตัน และข้าวเหนียว 20,000 ตัน

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเดินทางไปบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.นี้ มีเป้าหมายที่จะขายข้าว 15-25% โดยเป็นจากรัฐ 1 แสนตัน และเอกชน 10,000 ตัน ส่วนที่ลิเบียและเซเนกัล จะเดินทางไปโรตโซว์วันที่ 21-25 เม.ย. เป้าหมายขายข้าว 5% เป็นของภาครัฐ 50,000 ตัน ขณะที่เซเนกัลจะขายข้าวหอมมะลิภาคในส่วนของเอกชน 2 แสนตัน และปลายข้าวหอมจากเอกชน 2 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.จะเดินทางไปอิหร่าน กับสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ เพื่อขายข้าวขาว 100% ชั้นสอง ให้อิหร่าน เป้าเป็นข้าวจากรัฐ 2 แสนตัน และเอกชน 1 แสนตัน ส่วนสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ จะขายข้าวหอมมะลิจากเอกชน 50,000 ตัน และข้าวหนึ่งอีก 50,000 ตัน ส่วนวันที่ 25-28 เม.ย. จะเดินทางไปอินเดียกับมอริเชียส โดยจะขายข้าว 15-25% เป็นข้าวจากรัฐ 1 แสนตัน เอกชน 10,000 ตัน ส่วนมอริเชียสจะขายข้าว 25% เป็นของรัฐ 20,000 ตัน และเอกชน 20,000 ตัน จากนั้นวันที่ 6-9 พ.ค.นี้ จะเดินทางไปขายข้าวให้กับสิงคโปร์ 1.5 แสนตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ราคาข้าวภายในจะต่ำลงมาก แต่ราคาส่งออกข้าวไทยยังสูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามที่ลดค่าเงินต้องลงถึง 2 ครั้ง คาดปีนี้ไทยจะเสียตลาดข้าวขาวให้กับเวียดนามแน่นอน ส่วนข้าวขาว 5% เวียดนามอยู่ที่ตันละ 360 ดอลลาร์ แต่ของไทยตันละกว่า 500 ดอลลาร์ ทำให้ไทยแข่งด้านราคาไม่ได้ส่งออกได้ลดลง

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไทยมียอดส่งออกข้าวขาว 4 แสนตัน ส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ หลังจากชนะการประมูล หลังจากนั้น ไม่มีคำสั่งซื้อข้าวขาวล็อตใหญ่ๆ อีกเลย ส่วนอิรัก ที่เคยเป็นตลาดข้าวของไทยก็เสียให้กับเวียดนามไปแล้ว เช่นเดียวกับแอฟริกาที่เป็นตลาดข้าวใหญ่ของไทย ยังไม่มีแผนนำเข้าเช่นเดียวกับอินเดีย

"ปกติราคาข้าว 2 ประเทศห่างกันไม่เกินตันละ 50 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้ ห่างกันกว่า 160 ดอลลาร์ เราแข่งขันไม่ได้แน่ ปีก่อนยอดขายข้าวขาวเสียให้เวียดนาม 50% แต่ปีนี้ น่าจะเสียให้เวียดนามเพิ่มขึ้นอีก" นายชูเกียรติ กล่าวและว่า จากปัญหาการขาดทุนสูง ทำให้ขณะนี้ ผู้ซื้อต่างประเทศหลายรายชะลอการรับมอบ เพราะเกรงว่าอาจขาดทุนได้ โดยอ้างว่าการค้าชบเซา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ขงซื้อข้าวใหม่แลกลสต็อกเก่าตันราคา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า นางพรทิภา นาาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำเสนอให้พิจารณามาตรการเสริม แก้ไขปัญหาการขาดทุนปี 2553 ตกต่ำอย่างมากในขณะนี้ หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไม่เห็นชอบกับการเพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรอีกตันละ 200 บาท จากราคาซื้อตามราคาอ้างอิง ที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศทุก 7 วัน

มาตรการเสริมใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอ คือ การแลกข้าวใหม่ของโรงสี หรือพ่อค้าข้าวกับข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาล เพื่อนำมาขายในประเทศ เพราะคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวเก่ามากกว่าข้าวใหม่ ด้วย

วิธีการนี้จะทำให้โรงสีและพ่อค้าคนกลาง ไปไล่ซื้อข้าวใหม่จากชาวนา เพื่อนำมาแลกข้าวเก่าของรัฐ และช่วยดันให้ราคาตลาดขยับสูงขึ้นได้

“ขณะที่กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการจัดทำสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนข้าวใหม่กับข้าวเก่า ซึ่งต้องทำอย่างเหมาะสม และจูงใจให้โรงสี และพ่อค้าไปไล่ซื้อข้าวจากชาวนาได้ ซึ่งหาก กรม.เห็นชอบกระทรวงพาณิชย์จะรีบดำเนินการทันที” นายยรรยง กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขานุการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เขาไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะใช้มาตรการข้าวใหม่แลกข้าวเก่า ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง โดยไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เพราะไม่มีหลักประกันว่าจะมีการไล่ซื้อข้าวและจะผลักดันยกระดับราคาให้สูงขึ้น ซึ่งข้าวเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้และไม่มีใครทราบในการโยกย้ายข้าวเปลี่ยนแปลงสลับกองซ้าและชวา

อย่างไรก็ตาม โครงการข้าวใหม่แลกข้าวเก่าของรัฐบาลนั้น ต้องกำหนดอัตราส่วนให้ชัดเจน “ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นเสียค่าโง่ได้ โดยที่ราคาข้าวก็ได้ปรับตัวสูงขึ้น แถมยังนำสต็อกที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกข้าวใหม่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าได้”

นอกจากนี้วิธีการนี้อาจเป็นการประจานแนวทางและวิธีการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ในยุคที่ผ่านมา เพราะหากแลกเปลี่ยนข้าวในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง เท่ากับยอมรับข้าวในสต็อกรัฐมีคุณภาพดีกว่า แต่ที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ ออกเงื่อนไขประมูลขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาดมาโดยตลอด

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า หากรัฐบาลคิดจะทำโครงการนี้และผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้นถึงมือชาวนาอย่างแท้จริงนั้นตนเสนอให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการตั้งโต๊ะซื้อข้าวของรัฐบาล ซื้อราคานำตลาด เช่น รัฐกำหนดราคาอ้างอิง 9 พันบาทต่อดัน โรงสีที่เข้าร่วมซื้อในราคา 9.3 พันบาทต่อดัน วิธีการนี้จะทำให้ชาวนาได้ประโยชน์ได้ราคาสูงขึ้นทันที และโรงสีที่ซื้อนำตลาดสามารถนำข้าวเปลือกที่รับซื้อ ไปสีเป็นข้าวสารก่อนนำไปแลกกับรัฐบาลในโครงการข้าวใหม่แลกข้าวเก่า หรือหากผู้ส่งออกต้องการร่วมโครงการก็สามารถทำได้ แต่ทุกรายต้องซื้อราคานำตลาดและเหนือราคาอ้างอิงที่รัฐกำหนด ซึ่งจะยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นและชาวนาก็ได้ประโยชน์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ผู้ส่งออกจีเพิ่มมาตรฐานหอมมะลิ หวันตลาดพังหลังกำลังซื้อหดหาย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงการปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อการส่งออกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการส่งออกข้าวหอมมะลิอีก 2 เกรด คือ 1.มีเนื้อข้าวหอมมะลิในสัดส่วน 80% และผสมข้าวชนิดอื่นได้ไม่เกิน 20% และ 2.มีเนื้อข้าวหอมมะลิ 70%ผสมข้าวชนิดอื่นได้ไม่เกิน 30% จากปัจจุบันมีมาตรฐานเดียว คือ มีเนื้อข้าวหอมมะลิ 92% และผสมข้าวชนิดอื่นได้ไม่เกิน 8% เท่านั้น

ทั้งนี้ การเสนอให้เพิ่มมาตรฐานข้าวหอมมะลิ เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเป็นประจำ กำลังซื้อยังไม่กลับมาเหมือนเดิม และราคาข้าวไทยสูงมาก จึงต้องลดการนำเข้าลง ไทยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกชนชั้น ไม่ใช่เน้นเฉพาะตลาดระดับบน หากไม่เพิ่มมาตรฐานให้หลากหลาย อาจทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยให้กับตลาดข้าวหอมของเวียดนาม รวมถึงข้าวแจ๊ซแมนของสหรัฐฯ ได้ เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงตันละ 250-300 เหรียญสหรัฐฯ โดยข้าวหอมเวียดนามตันละประมาณ 700 เหรียญสหรัฐฯ ข้าวแจ๊ซแมนกว่า 600 เหรียญสหรัฐฯ แต่ข้าวหอมมะลิไทยกว่า 900 เหรียญสหรัฐฯ

“ปัจจุบันไทยส่งออกข้าวหอมมะลิตดลงมาก ในช่วง 2 เดือนแรกส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 200,000 ตัน จากในช่วงปกติกว่า 300,000 ตัน เพราะหลายประเทศลดการนำเข้า หรือบางประเทศแทบไม่ซื้อเลย ทั้งๆ ยังชอบกินอยู่ จึงจำเป็นต้องทำเกรดข้าวหอมมะลิส่งออกให้หลากหลายมากขึ้น ถ้ากระทรวงพาณิชย์ยอม

ตามที่ขอ นอกจากจะทำให้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยได้มากขึ้นแล้ว ยังส่งออกข้าวชนิดอื่น ที่ผสมในข้าวหอมมะลิ ได้มากขึ้นด้วย” นายชูเกียรติกล่าว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเช่นนี้ รัฐบาลไม่ต้องกังวลจะทำให้ภาพพจน์และคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเสียหาย เพราะในการส่งออก จะมีการระบุที่ข้างบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนว่า เป็นข้าวหอมมะลิผสม และจะไม่ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ จะดีกว่าส่งออกตามคุณภาพมาตรฐาน แล้วให้ผู้นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ นำข้าวท้องถิ่นมาผสมเอง เพราะไทยจะส่งออกได้เฉพาะข้าวหอมมะลิเท่านั้น

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-19 มี.ค. 2553 มีจำนวน 287,216 ตัน มูลค่า 132.534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 343,832 ตัน มูลค่า 137.173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 19 มี.ค. 2553 มีจำนวน 997,601 ตัน มูลค่า 471.257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 1,285,275 ตัน มูลค่า 513.007 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 นาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ขอให้ส่วนกลาง และคณะกรรมการประชาชนจังหวัดต่างๆ ของเวียดนามกำหนดราคาข้าวเปลือกที่จะขายให้กับพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรเวียดนามได้กำไรอย่างน้อย 30% โดยกระทรวงการคลังเวียดนามต้องร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามในการประกาศระเบียบและแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิต เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการกำหนดราคาข้าวเปลือกโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทส่งออกข้าวควรจะต้องมีแผนในการเชื่อมโยงกับพ่อค้าคนกลางเพื่อรับซื้อข้าวจากชาวนาตามราคาที่กำหนด

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ได้ขอให้ 30 บริษัทสมาชิกรับซื้อข้าวจากชาวนารวม 1 ล้านตัน เพื่อเก็บสำรอง และจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวียดนามมีสำรองข้าวมากกว่า 500,00 ตัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2553 เวียดนามส่งออกข้าวแล้ว 761,000 ตัน มูลค่า 362.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลอินเดียอาจจะพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลี และจะเพิ่มการจำหน่ายข้าวสาลีออกมาในท้องตลาด รวมทั้งเพิ่มอุปทานข้าวสาลีให้กับประชากรที่ยากจนนั้น รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ยังมีแผนการที่จะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวสาลี มีเพียงแค่การพิจารณาจัดสรรข้าวสาลีให้กับประชากรที่มีฐานะอยู่ในระดับสูงกว่าเส้นความยากจน (The Above Poverty Line families) เพิ่มขึ้นนั้น

ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเคลียร์คลังเก็บสินค้าซึ่งมีการเก็บสต็อกธัญพืชไว้เป็นจำนวนมากให้ว่างเพื่อรองรับผลผลิตในฤดูใหม่ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่งในปีนี้อคาดว่าจะผลผลิตข้าวสาลีจะมีมากถึง 80.28 ล้านตัน และจะทำให้สต็อกข้าวสาลีของรัฐบาล ณ วันที่ 1 เม.ย. มีปริมาณถึง 14.71 ล้านตัน มากกว่า Buffer Stock ประมาณ 2 เท่า

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า อินเดียจะส่งออกข้าวสาลีประมาณ 2-3 ล้านตันในปี นี้ เพราะมีสต็อกมากถึง 18.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 8.2 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในช่วงฤดูการผลิต Kharif ในปีงบประมาณ 2009/10 นี้ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 21 มี.ค. 2553 ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 24.65 ล้านตัน ลดลง 2.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่าสต็อกข้าวของประเทศในขณะนี้ มีจำนวน 2.46 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 70 วัน โดยเป็นข้าวที่อยู่ในคลังของ NFA ประมาณ 1 ล้านตัน เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 29 วัน ในขณะที่สต็อกข้าวที่อยู่ในภาคครัวเรือนมีประมาณ 1.06 ล้านตัน และที่อยู่ในคลังของเอกชนประมาณ 393,300 ตัน

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Application (ISAA) หรือองค์กรอิสระส่งเสริมการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) รายงานว่า ในปี 2552 ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 จึงนับว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการเจริญเติบโตของพื้นที่เพาะปลูกพืช GMO เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 รองจากบราซิล บราซิล และโบลิเวีย ขณะที่ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกพืช GMO มากที่สุด รองลงมาได้แก่ บราซิล และ อาร์เจนตินา นอกจากนี้ ISAAA คาดว่า ฟิลิปปินส์จะอนุญาตให้ปลูกข้าว GMO (Golden Rice) ได้ภายในปี 2555

ที่มา Riceonline.com

จีน

มีรายงานว่า COFCO Group ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจอาหารชั้นนำที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลจีนได้ลงนามข้อตกลงสร้างโรงงานแปรรูปข้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี Jilin (Jilin Economic and Technological Development Zone) ในพื้นที่กว่า 125 ไร่ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านหยวน มีกำลังการผลิตข้าวปีละ 300,000 ตัน และคาดว่าจะสร้างรายได้ปีละประมาณ 700 ล้านหยวน

กรีนพีซ เปิดเผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งระบุว่า พบข้าวดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ถูกวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในจีน รวมทั้งห้างวอล-มาร์ท บริษัทผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของรัฐ ที่เปิดสาขาในมณฑลหูหนาน พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจีนตรวจสอบ และใส่ใจต่อสุขภาพของประชาชน

อย่างไรก็ตาม พนักงานของห้างวอล-มาร์ท ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อรายงานชิ้นนี้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรจีน ก็ออกแถลงการณ์ตอบโต้รายงานการจำหน่ายข้าวจีเอ็มโอว่า รัฐบาลจีนยังไม่ได้อนุมัติให้มีการขายข้าวที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมในประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้อนุมัติการริเริ่มแผนการผลิตข้าวเจ้า และข้าวโพดจีเอ็มโอ แต่ยังไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายอาหารจีเอ็มโอดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้น ผลการศึกษาของกรีนพีซที่ดำเนินการตรวจสอบระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตามซูเปอร์มาร์เก็ต 9 แห่ง ใน 8 เมืองทั่วประเทศของจีน ยังพบอีกว่า ร้านค้าจำนวนมากวางจำหน่ายผัก และผลไม้ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง โดยยาฆ่าแมลงนี้ถูกพบมากในแตงกวา สตรอว์เบอร์รี่ และพืชจำพวกถั่ว

จีนเคยประกาศเมื่อปี 2551 ว่า มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และผลิตข้าวจีเอ็มโอ เพื่อหล่อเลี้ยงประชากร 1,300 ล้านคน และยังเป็นการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดน้อยลง ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้ผลิตฝ้าย และผักจีเอ็มโอรายใหญ่ เช่น พริกไทย และมะเขือเทศ

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวนี้ (NON-BASMATI PARBOILED RICE) จำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 22 มี.ค. ศกนี้ ทั้งนี้ ผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

ที่มา Riceonline.com

